

CHỦ ĐỘNG NẮM CHẮC TÌNH HÌNH...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 27/3, các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh chủ trì hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành; bí thư các huyện ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

Quý I/2024, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục được bảo đảm. Các cấp, ngành tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Công tác phòng, chống tội phạm, tham nhũng, tiêu cực đạt kết quả tích cực. Hiệu quả phối hợp giữa các cấp, ngành

trong công tác dự báo, nắm tình hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự từng bước được nâng lên. Các cơ quan tiến hành tổ tụng tập trung nghiên cứu, đẩy nhanh tiến độ xác minh, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng và các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, bảo đảm theo đúng chương trình, kế hoạch đã đề ra. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có nhiều chuyển biến tích cực; việc tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân được tăng cường. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh đã chỉ đạo triển khai kịp thời các văn bản của trung ương, nhất là các quy định mới ban hành; chỉ đạo tập trung thanh tra, kiểm tra lĩnh vực nhạy cảm, để phát sinh tham nhũng,

tiêu cực; thực hiện đồng bộ các biện pháp, kiên quyết thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát được phát hiện qua thanh tra, kiểm tra. UBND tỉnh tích cực chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, vì vậy đã hạn chế phát sinh tiêu cực, tham nhũng. Nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật nói chung, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nói riêng của cán bộ, đảng viên và nhân dân có chuyển biến rõ nét.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung làm rõ thêm một số kết quả đạt được gắn với nhiệm vụ cụ thể của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trong thời gian qua, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh nhấn mạnh một số vấn đề tiềm ẩn có biến tiềm ẩn, nguy cơ cao, cần phải tiếp tục phát huy kết quả, kinh nghiệm đã đạt được và bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ thời

gian tới. Chú trọng việc tự phòng ngừa, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cấp ủy, chính quyền các cấp. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới tất cả các đối tượng, từ đó nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong triển khai thực hiện, tránh để xảy ra tình trạng làm trái, làm sai quy định. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, trong đó tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn đọng, kéo dài. Các ngành trong khối nội chính tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, kịp thời xử lý các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra. Cấp ủy, chính quyền các địa phương tập trung xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, nhất là hệ thống chính trị ở cơ sở. Đối với những vấn đề tiềm ẩn trên địa bàn, cần chủ động có kế hoạch giải quyết. Chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

HỌP THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 27/3, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh tổ chức cuộc họp tháng 3, nghe và cho ý kiến về tình hình, kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh và kết quả thảo luận, chỉ đạo giải quyết các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo trong tháng 3/2024. Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có đồng chí Hoàng Thái Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy là Phó Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh.

Trong thời gian từ sau phiên họp thứ bảy của Ban Chỉ đạo tỉnh (tháng 2/2024) đến nay, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục giữ vững ổn định. Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp tục phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định. Các cấp, các ngành tích cực triển khai các nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Các cơ quan, đơn vị có liên quan đã chủ động thực hiện nhiệm vụ theo chương trình công tác của Ban Chỉ đạo tỉnh bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng. Các ngành tổ tụng tích cực điều tra, xử lý vụ án, vụ việc liên quan đến tham nhũng, tiêu cực. Tuy nhiên, một số vấn đề nổi lên thuộc lĩnh vực quản lý đất đai, tài chính, tài sản công tiềm ẩn vấn đề phức tạp.

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh thống nhất tiếp tục tham mưu, chỉ đạo tổ chức triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định mới ban hành và các kết luận, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Xây dựng văn hóa liêm chính, tiết kiệm, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu. Xây dựng ý thức tự giác, gương mẫu thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện tốt quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp. Phê phán, lên án, tích cực đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực. Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực như đất đai, tài chính, ngân hàng, hải quan, công tác cán bộ. Tiếp tục thực hiện nghiêm chế độ phối hợp phát hiện, xử lý sai phạm trong quá trình thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Xử lý nghiêm các vụ án tham nhũng, tiêu cực, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác thu hồi tài sản tham nhũng.

Cũng tại cuộc họp, Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh cho ý kiến vào dự thảo kế hoạch tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai một số quy định mới của Trung ương và tập huấn nghiệp vụ về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024; dự thảo kế hoạch thực hiện Quy định số 114-QĐ/TW, ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; dự thảo kế hoạch thực hiện Quy định số 131-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; dự thảo kế hoạch thực hiện Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

ĐAO QUỲN

TÌM KIẾM CÁC NHÀ ĐẦU TƯ LỚN, CÔNG NGHỆ CAO... (Tiếp theo trang 1)



Đoàn công tác của tỉnh và đại diện IHK trao đổi hoạt động xúc tiến đầu tư vào Thái Bình.

Nằm trong chuỗi hoạt động xúc tiến đầu tư tại Cộng hòa Liên bang (CHLB) Đức, UBND tỉnh Thái Bình phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức và tổ chức điển hình nổi bật đầu tư, kinh doanh Thái Bình - Hannover với mong muốn thu hút được những dự án lớn, công nghệ cao của Đức đầu tư vào Thái Bình trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì diễn đàn. Cùng dự có đồng chí Vũ Minh Quang, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại CHLB Đức và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tại diễn đàn, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

đã cung cấp cho các đối tác, nhà đầu tư, doanh nghiệp Đức những thông tin cơ bản về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, môi trường đầu tư, kinh doanh, chủ trương thu hút đầu tư của tỉnh Thái Bình. Đồng chí nhấn mạnh: Thái Bình có hệ sinh thái tốt để các nhà đầu tư, doanh nghiệp của Đức nghiên cứu đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Tỉnh cam kết hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư FDI nói chung, doanh nghiệp Đức nói riêng đầu tư nhanh chóng và thành công bền vững tại Thái Bình. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn chính quyền thành phố

Hannover, các tổ chức, doanh nghiệp, đối tác tại CHLB Đức tăng cường hoạt động trao đổi thông tin, tạo nhận thức chung về hiểu biết lẫn nhau góp phần thúc đẩy đầu tư và phát triển quan hệ kinh doanh giữa Thái Bình và Hannover cũng như các vùng khác của CHLB Đức.

Tại diễn đàn, đại diện các doanh nghiệp Đức và lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh cùng nhau trao đổi, giải đáp thông tin liên quan đến hoạt động hợp tác đầu tư mà hai bên cùng quan tâm. Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hải, Tham tán phụ trách đầu tư của Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức cho rằng: Với rất nhiều tiềm năng, lợi thế sở hữu và Phòng

hành thiết thực của lãnh đạo tỉnh trong mối gọi, thu hút đầu tư nước ngoài, chắc chắn Thái Bình sẽ là địa bàn hấp dẫn cho các nhà đầu tư Đức. Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức sẽ hỗ trợ tối đa trong hoạt động quảng bá chủ trương, chính sách, môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh Thái Bình tới cộng đồng doanh nghiệp Đức nhằm giúp tỉnh thu hút được những dự án chất lượng cao, góp phần tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm tới.

Trước đó, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Phòng

Thương mại Hannover (IHK). Các đồng chí lãnh đạo tỉnh mong muốn IHK sẽ là người bạn đồng hành hỗ trợ Thái Bình triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, thu hút các nhà đầu tư uy tín của Đức đầu tư an lớn vào tỉnh.

Đánh giá cao sự ủng hộ và khẳng định sẽ phối hợp với Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam hỗ trợ tinh kết nối, giới thiệu các tập đoàn, doanh nghiệp Đức đến Thái Bình để tìm hiểu, nghiên cứu hợp tác đầu tư trong thời gian tới.

KHẮC THIỆN

Kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh dược liệu, thuốc y học cổ truyền

Sáng ngày 27/3, đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền gồm các thành viên của ngành y tế, Cục Quản lý thị trường tỉnh đã tiến hành kiểm tra tại Công ty Cổ phần Thương mại dược, vật tư y tế Khải Hà (thành phố Thái Bình).

Công ty Cổ phần Thương mại dược, vật tư y tế Khải Hà đang sản xuất, kinh doanh hơn 340 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thuốc, trà, mỹ phẩm... Mỗi tháng, Công ty xuất bán hàng trăm nghìn hộp sản phẩm

các loại ra thị trường. Hiện đơn vị đã được chứng nhận nhà máy sản xuất thuốc công nghệ cao sản xuất, kinh doanh dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền; có địa điểm, nhà xưởng sản xuất, phòng kiểm nghiệm, kho bảo quản thuốc, hệ thống phụ trợ, trang thiết bị, máy móc sản xuất, kiểm nghiệm, bảo quản thuốc, hệ thống quản lý chất lượng, tài liệu chuyên môn kỹ thuật và nhân sự tuân thủ thực hành tốt sản xuất thuốc đối với thuốc cổ truyền... Các thành viên trong

đoàn để nghị đơn vị tiếp tục thực hiện tốt các quy định về sản xuất, kinh doanh dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền.



Đoàn kiểm tra tại kho dược liệu Công ty Cổ phần Thương mại dược, vật tư y tế Khải Hà.

NHƯ HOÀNG

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH Tập huấn Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Sáng ngày 27/3, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở cho cán bộ làm công tác công đoàn trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, hơn 250 đại biểu đã được phân công, phổ biến một số nội dung của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Nghị định số 59/2023/NĐ-CP, ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và Nghị định số 145/2020/NĐ-CP, ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động; nhấn mạnh các quy định về nội dung, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ của người lao động trong thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc và trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Thông qua hội nghị tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp trong việc xây dựng và thực hiện dân chủ ở cơ sở, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Qua đó nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn trong tình hình mới.

THU HOÀI

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, đoàn kết, tập hợp thanh thiếu niên Phật tử

Chiều ngày 27/3, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, Ban Trại sự Giáo hội Phật giáo tỉnh ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2024 - 2029.

Theo đó, Ban Trại sự Giáo hội Phật giáo tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh triển khai một số hoạt động: Vận động chức sắc, tăng ni trẻ và thanh thiếu niên Phật tử sống tốt đời đẹp đạo, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Vận động nguồn lực, tổ chức các hoạt động vì an sinh xã hội; các đối tượng thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo... Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Trại sự Giáo hội Phật giáo tỉnh triển khai các nội dung: Tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên là chức sắc, Phật tử thông qua các hoạt động chăm lo, đồng hành, hỗ trợ thực hành sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật, phù hợp với văn hóa truyền thống dân tộc; xây dựng và phát huy vai trò của thanh niên là chức sắc, nhà tu hành, Phật tử là thanh niên tiêu biểu; phối hợp tuyên dương những tiêu biểu có uy tín trong chức sắc, nhà tu hành, Phật tử trẻ (không phải là cán bộ đoàn, hội) để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của thanh niên Phật tử ở các địa phương...

Nhân dịp này, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh trao tặng 10 suất quà cho thanh thiếu niên Phật tử có hoàn cảnh khó khăn.

QUẦN PHƯƠNG

Tuyên truyền kỹ năng phòng cháy, chữa cháy tại Trường Tiểu học Vũ Đông

Chiều ngày 27/3, Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an thành phố Thái Bình tổ chức tuyên truyền kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH cho cán bộ, giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Vũ Đông.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ, giáo viên và 627 học sinh đã được phổ biến một số kiến thức, biện pháp bảo đảm an toàn PCCC, công tác phòng, chống cháy, nổ tại gia đình, trường học, cảnh báo những nguy cơ tiềm ẩn gây ra cháy, nổ, nhất là ở những nơi tập trung đông người, các kỹ năng xử lý tình huống đối với các sự cố, tai nạn, cháy, nổ, cách sử dụng các loại bình chữa cháy để dập lửa... Thực hành các kỹ năng thoát nạn cơ bản như thoát nạn ở tầng thấp khi có cháy, nổ, xảy ra và cách sử dụng bình chữa cháy để xử lý sự cố khi phát hiện đám cháy.

Buổi tuyên truyền đã giúp giáo viên và học sinh có những trải nghiệm thực tế về việc ứng phó với các tình huống khi xảy ra cháy, nổ, trang bị những kiến thức hữu ích và nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với công tác bảo đảm an toàn PCCC và CNCH trong các hoạt động thường ngày.

TRỊNH CƯỜNG